

THANH NIÊN XUNG PHONG THÁI BÌNH

Xứng danh lực lượng anh hùng

Ngày 29/8/2018, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Hoàng Công Ánh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh về những chiến công oai hùng của lực lượng TNXP Thái Bình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phóng viên: Trước hết, xin chúc mừng lực lượng TNXP Thái Bình đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND. Xin ông cho biết những thành tích nổi bật của lực lượng TNXP Thái Bình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc?

Ông Hoàng Công Ánh: Khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, đem quân về chiếm đóng Thái Bình, ngay từ những năm đầu "lập làng kháng chiến", từ trong căn cứ du kích, 180 đoàn viên thanh niên cứu quốc - đơn vị TNXP đầu tiên của tỉnh Thái Bình vượt suối, băng đèo lên chiến khu Việt Bắc làm nhiệm vụ tiếp lương, tải đạn, thu dọn chiến trường... góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, trên 6.000 đoàn viên thanh niên Thái Bình hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế... cùng toàn dân xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương chiến lược cho cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), Thái Bình đã đóng góp hơn 34.000 TNXP tham gia phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Lực lượng TNXP Thái Bình đã có mặt ở tất cả những vùng trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ với những địa danh lịch sử như: Ga Gôi (Nam Định), cầu A2 (Ninh Bình), cầu Tào, cầu Hàm Rồng, núi Nhói (Thanh Hóa); trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện thoại và bến phà Long Đại (Quảng Bình)... Ở những vùng trọng điểm ác liệt ấy, kẻ thù đã trút hàng vạn tấn bom, đạn xuống mỗi cung đường Trường Sơn, song với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến,

tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", lực lượng TNXP Thái Bình đã cùng với quân và dân ta lập lên nhiều kỳ tích, góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Góp phần cùng cả nước đánh Mỹ, ở hậu phương Tổng đội TNXP Thái Bình có 2.500 đội viên được biên chế ở 22 đại đội ra đời. Hàng nghìn TNXP đã ngày đêm thường trực canh giữ, sửa chữa những tuyến đê trọng yếu ven sông Trà, sông Luộc, sông Hồng, bảo vệ công trình đại thủy nông: cống Trà Linh, cống Lân... đóng góp to lớn sức người, sức của vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối năm 1972, 1.000 TNXP tỉnh Thái Bình đã tham gia mở đường biên giới Việt Lào, nổi lên căn cứ kháng chiến của bạn với đồng Trường Sơn huyện thoại, góp phần tăng cường đoàn kết chiến đấu - mối tình hữu nghị anh em Việt Lào.

Lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình trải qua các thời kỳ cách mạng về vang của Đảng và của dân tộc, đã có những đóng góp to lớn: gần 500 TNXP đã anh dũng hy sinh, trên 3.000 người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học, 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng có con là liệt sĩ TNXP. Đại đội 895-N89, Tiểu đội xung kích Đại đội 873 -N87, liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi (huyện Hưng Hà), cựu TNXP Vũ Tiến Đệ (huyện Đông Hưng) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; cựu TNXP huyện Easup - Đăk Lắk Hoàng Thị Chăm, quê xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương

Lao động hạng Nhì cho Đại đội 895 - Đội 89; Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đại đội 953 - Đội 95; Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho Đại đội 951, 952 - Đội 95 và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ TNXP tỉnh Thái Bình được tặng huân chương, huy chương, bằng khen của Nhà nước, Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông Vận tải...

Do có những thành tích thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình.

Phóng viên: Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình đã tập hợp đoàn kết hội viên, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước như thế nào thưa ông?

Ông Hoàng Công Ánh: 13 năm qua (2005 - 2018), Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình đã tập hợp đoàn kết hội viên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước: "Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt được những kết quả mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Đến nay, 8 huyện, thành phố; 286 xã, phường, thị trấn đã thành lập hội cựu TNXP thu hút trên 24.000 cựu TNXP vào tổ chức hội và tham gia các hoạt động do các cấp hội đề ra. Với vai trò nhân chứng lịch sử, hội đại tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đến nay, đã có trên 9.000 cựu TNXP đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp thường xuyên; gần 500 TNXP hy sinh đã được công nhận là liệt sĩ; trên 2.000



Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao quà của Báo Tiền Phong cho đại diện hội cựu thanh niên xung phong các huyện, thành phố. Ảnh: PHƯƠNG CHI

TNXP bị thương đã được hưởng chế độ như thương binh.

Hưởng ứng các hoạt động, phong trào: "Vi nghĩa tình đồng đội", "Đền ơn đáp nghĩa", các cấp hội đã vận động và tiếp nhận từ nhiều nguồn ủng hộ với số tiền trên 21 tỷ đồng để tặng 378 sổ tiết kiệm trị giá 1,252 tỷ đồng; xây tặng 661 nhà tình nghĩa cho gia đình cựu TNXP nghèo trị giá 14,775 tỷ đồng; trao trên 35.000 suất quà cho cựu TNXP gặp khó khăn trong các ngày lễ, tết; chăm sóc, thăm hỏi lúc ốm đau, phụng viếng, đưa tiễn chu đáo lúc qua đời và giúp đỡ hàng trăm gia đình cựu TNXP thoát nghèo bền vững.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ cũng được hội cựu TNXP, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy sáng ngời lửa truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thanh thiếu nhi; xây dựng và tổ chức lực lượng các đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, vì biển, đảo quê hương...

Phóng viên: Trong niềm vui lớn lực lượng TNXP Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, ông có bày tỏ nguyện vọng gì với Đảng, Nhà nước và thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh như thế nào?

Ông Hoàng Công Ánh: Trong niềm vui lớn đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, các thế hệ TNXP tỉnh Thái Bình xin bày tỏ nguyện vọng thiết tha, đề nghị Nhà nước sớm ban hành Huy chương TNXP kháng chiến để kịp trao tặng cho cựu TNXP đã cống hiến trọn đời cho

nền độc lập, tự do của Tổ quốc, làm vật kỷ niệm thiêng liêng cho con cháu trước khi qua đời.

Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP Thái Bình sẽ đoàn kết, tập trung xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình giàu đẹp, văn minh với những nội dung: Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động "Nghĩa tình đồng đội", "Đền ơn đáp nghĩa", Vận động cán bộ, hội viên tự nguyện tiết kiệm đóng góp xây dựng "Quyỹ nghĩa tình TNXP" giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, làm chỗ dựa giúp định quyền các cấp giải quyết tôn đồ chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tuyên truyền, vận động, rèn luyện hội viên giữ gìn và phát huy "Phẩm chất TNXP - phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Cùng cố, xây dựng hội vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên hội cựu TNXP. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ; vận dụng tư tưởng "Trường học lớn TNXP" của Bác, vào việc thực hiện nhiệm vụ mới ở địa phương góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

MẠNH CƯỜNG
(thực hiện)

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn



Tuổi trẻ Thái Bình rất đổi tự hào về truyền thống của lực lượng TNXP và càng vinh dự, tự hào hơn với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho lực lượng TNXP Thái Bình. Những cống hiến, hy sinh của lực lượng TNXP Thái Bình đã góp phần to lớn vào truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, làm rạng danh lịch sử Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam. Trần trọng, tự hào, noi gương các thế hệ cựu TNXP, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn tràn trề quá khứ, nỗ lực hết mình vun đắp tương lai tốt đẹp hơn. Chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Tuổi trẻ Thái Bình nguyện đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và các chương trình: "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần", xứng đáng với truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Bùi Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Trải qua các cuộc chiến tranh, huyện Đông Hưng đã có trên 10.000 TNXP tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Hòa bình lập lại, Hội Cựu TNXP huyện đã tiếp nối truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương có nhiều hoạt động ý nghĩa. 100% cán bộ, hội viên cựu TNXP chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là tấm gương để con em, thế hệ trẻ noi theo. Tôi mong muốn, các cấp hội cựu TNXP trong huyện tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng cho các cựu TNXP; đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ, hiểu sâu về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống TNXP năm xưa, các cựu TNXP tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, cùng con cháu xây dựng quê hương.

Ông Đỗ Văn Tụy, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà



Cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà rất vui mừng, phấn khởi khi lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là phần thưởng cao quý ghi nhận sự đóng góp, hy sinh lớn lao của TNXP Thái Bình trong những năm tháng chiến tranh cùng với các lực lượng vũ trang anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu

giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; đồng thời đây cũng là động lực để khích lệ mỗi cán bộ, hội viên cựu TNXP chúng tôi cần phải ra sức hơn nữa để phát huy truyền thống đó càng lan tỏa, tỏa sáng trong thời bình. Đối với Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà trong thời gian tới sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng các cấp hội vững mạnh, chú trọng kết nạp hội viên mới cũng như là cầu nối để hội viên tiếp cận các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình để không còn hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Bà Nguyễn Thị Hồng Chiên, nguyên chiến sĩ Đại đội TNXP 873



Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ trên tuyến đường sắt phía Nam từ Hà Nội đến Vinh (Nghệ An) trên các trọng điểm ác liệt nhất như ga Gò, cầu Hàm Rồng, cầu Len, cầu Cúm, núi Nấp, núi Nhói, ga Thanh Hóa... Những năm tháng ác liệt của chiến tranh, nơi nào gian nan khổ cực, nơi nào máu xương có thể đổ, cán bộ, chiến sĩ TNXP chúng tôi đều có mặt ứng cứu với khẩu hiệu "sống bám cầu, bám đường, chết không rời trận địa". Ở mỗi địa danh hay mỗi tọa độ bản phá ác liệt của đế quốc Mỹ đều có dấu chân và cả máu của chiến sĩ TNXP. Nhiều đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh khi ước mơ còn dang dở, khi tuổi xuân vừa chớm mười tám, đôi mươi. Chính sự đau thương, mất mát và lòng căm thù giặc đã biến hành động thành sự mạnh mẽ đoàn kết để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục các tuyến giao thông huyết mạch để từng đoàn xe nam tiến chi viện cho chiến trường miền Nam cho đến ngày toàn thắng thuộc về ta. Mỗi người lính TNXP chúng tôi hôm nay nguyện tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, trao truyền ngọn lửa truyền thống anh hùng của TNXP Việt Nam cho thế hệ trẻ để luôn xứng đáng với những đồng đội đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường ác liệt.

THIÊN AN

Còn mãi

DẶNG LÊ NHÌ

Một tư thế với muôn ngàn dáng đứng

Một lời thề xanh mãi tuổi hai mươi

Một con đường mang bao dấu huyền thoại

Một tượng đài thắm đỏ máu và hoa.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong (TNXP) Thái Bình cùng với lực lượng TNXP cả nước dành trọn tuổi xuân của mình làm nhiệm vụ trên mỗi cung đường, chiến tuyến. Trở về đời thường, các cựu TNXP trong tỉnh vẫn luôn nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo, tiếp tục cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế, vun đắp nghĩa tình đồng đội.

Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh và cán bộ Tỉnh đoàn đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của cựu TNXP Đặng Văn Tài, thôn Ngũ Đoài, xã Điệp Nông (Hưng Hà). Ông Tài tham gia TNXP từ năm 1964, biên chế về công trường 114. Đơn vị của ông phối hợp cùng ngành Giao thông Vận tải làm nhiệm vụ khôi phục, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Khương (Lào Cai) trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh biên giới phía Bắc. Sau 18 năm tham gia lực lượng TNXP, ông Tài trở về địa phương. Ông Tài chia sẻ: Ngày đi chúng tôi không ngại khổ, ngại khó, hằng hái làm việc trên mỗi cung đường. Ngày về thấy quê mình còn nghèo quá, quanh năm chỉ trông vào cây lúa, củ khoai nên tôi bàn với gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Ban đầu là nuôi mấy con lợn nái, mấy chục con gà thả vườn. Dần dần khi tích cóp được chút vốn liếng, tôi lại tái đầu, mở rộng chuồng trại và kinh doanh thêm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ bà con trong thôn, trong xã.

Nếm đủ vị thất bại, thành công trong hơn 30 năm qua, giờ đây, cựu TNXP Đặng Văn Tài đã có trong tay một trang trại bạc tỷ với 50 con lợn nái ngoại, 500 con lợn thịt và lợn hơi bị, 6.000

Xung phong thời chiến, cống hiến thời bình



Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh đoàn thăm mô hình chăn nuôi của cựu thanh niên xung phong Đặng Văn Tài, xã Điệp Nông (Hưng Hà).

con gà giống và một đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi phân phối cho các địa phương. Mỗi năm, gia đình ông xuất gần 100 tấn lợn thịt và lợn, gà giống. Tổng thu nhập từ trang trại chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi của gia đình đạt gần 6 tỷ đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, cựu TNXP Đặng Văn Tài còn tích cực hỗ trợ vốn, giống cho đồng đội, bà con nông dân ga, Ban đầu là nuôi mấy con lợn nái, mấy chục con gà thả vườn. Dần dần khi tích cóp được chút vốn liếng, tôi lại tái đầu, mở rộng chuồng trại và kinh doanh thêm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ bà con trong thôn, trong xã.

Còn với cựu TNXP Đỗ Đức Uyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo có trụ sở tại thôn Đồng Năm, xã Đông Động (Đông Hưng) lại là người tiên phong và tấm gương với nền sạch nông thôn. Ông Uyên vẫn tự hào, 4 năm tham gia lực lượng TNXP ở Tổng đội TNXP

Sông Bé là quãng thời gian để ông rèn luyện sự kiên trì, bền bỉ và ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ. Để rồi đến hôm nay, ông đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp kinh doanh vững vàng trên các lĩnh vực nước sạch, chế biến lâm sản. Riêng hai nhà máy nước sạch có tổng công suất 16.500m³/ngày đêm của Công ty đã phủ rộng 12 xã của huyện Đông Hưng, đưa nguồn nước sạch về tới 25.000 hộ/80.000 nhân khẩu. Ngoài việc tạo việc làm cho lao động địa phương, doanh nghiệp của ông Uyên còn nhận 15 đồng đội là cựu TNXP ở các địa phương trong huyện vào làm việc. Cựu TNXP Đỗ Đức Uyên tâm sự: Không chỉ chú trọng đến chữ tín trong kinh doanh, những năm qua, Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo thường xuyên quan tâm làm từ thiện các anh sinh xã hội ở địa phương. Trong đó, vào

dịp lễ, tết hàng năm, đơn vị có các hoạt động thăm, tặng quà đồng đội, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, bản thân tôi là cựu TNXP nên thường qua huyện hội, tôi còn hỗ trợ vốn cho các hội viên vay làm kinh tế...

Với tinh thần "trẻ xung phong, già máu mực", các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua do tổ chức hội và địa phương phát động, trong đó nổi bật là phong trào thi đua "Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 106 mô hình phát triển kinh tế VAC, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ, thương mại... của hội viên cựu TNXP. Trong

TẮT ĐÁP